




Cuachongchay

Cửa chống cháy đáp ứng mọi đa dạng thời gian ưu việt

 Difficulté Moyen

 Durée 3 mois

 Catégories Mobilier

 Coût 0 USD (\$)

Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

Introduction

Chỉ trong năm nay đã có rất nhiều vụ cháy đem lại hậu quả vô cùng thương tâm tại nước ta. Hà Nội có rất nhiều vụ cháy chung cư mini xảy ra cướp đi rất nhiều tính mạng con người. Và không chỉ Hà Nội mà trên toàn quốc sự cố hy hữu này có ở xung quanh ta.

Và thay vì sản phẩm cửa nội thất thông thường, bạn có thể tham khảo sử dụng cửa chống cháy. Sản phẩm đem lại nhiều ưu điểm nổi bật như: Chống cháy, chống nóng, cách nhiệt, cách âm, chống ồn, ngăn khói hiệu quả... Đặc biệt hơn đó là đảm bảo an toàn tính mạng con người, bảo đảm tài sản khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra.

Và nếu bạn còn phân vân không biết có nên sử dụng sản phẩm hay không. Hay bạn đã tìm hiểu và đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé! Đơn vị chuyên cung cấp **cửa chống cháy** đa dạng kích thước, mẫu mã, màu sắc và giá thành phải chăng SaigonDoor chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng.

SaigonDoor chuyên cung cấp cửa chống cháy chất lượng cao

Cửa chống cháy đa dạng

Đến với Hệ Thống Siêu Thị Cửa và Nội Thất SaigonDoor. Chắc chắn bạn sẽ lựa chọn được những mẫu sản phẩm cửa thép chống cháy sở hữu những thiết kế phù hợp nhất.

Đơn vị chuyên cung cấp các loại cửa: cửa chống cháy, cửa thép chống cháy, cửa sổ chống cháy, vách kính chống cháy... Các dòng sản phẩm cửa chống cháy đáp ứng mọi đa dạng thời gian ưu việt như: cửa chống cháy 60 phút, 70 phút, 90 phút, 120 phút, 180 phút...

SaiGonDoor hiện còn cung cấp các mẫu cửa thép chống cháy đẹp mắt đa dạng khác có sẵn số lượng lớn tại các cửa hàng trên toàn quốc. Đáp ứng tốt số lượng lớn sản phẩm cho những công trình lớn.

Và chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ lỡ các mẫu cửa chống cháy đẹp mắt khác không nên bỏ lỡ như: Cửa thép bọc Chì, màn cuốn chống cháy, cửa chống cháy có ô kính, cửa kính chống cháy, cửa lùa chống cháy....

Phụ kiện đa dạng

Bên cạnh những sản phẩm cửa chống cháy chất lượng, SaigonDoor hiện còn cung cấp nhiều mẫu phụ kiện cửa chống cháy đồng bộ như:

Khóa cửa tay gạt, ổ khóa, tay co thủy lực, tay kéo cửa Inox, thanh thoát hiểm, gioăng cửa chống cháy, kính chống cháy, chốt âm cửa chống cháy, bản lề cửa chống cháy.. Phụ kiện thiết kế đẹp mắt, độ bền trên 20 năm đảm bảo hệ thống cửa đẹp và an toàn đúng ý.

Cam kết cửa thép chống cháy chất lượng cao. Đáp ứng tốt khả năng kháng cháy cao, chống nung chảy, biến dạng trong thời gian từ 60 phút cho đến 180 phút chắc chắn sẽ là thời gian quý báu để người sử dụng có thể nhanh chóng thoát khỏi sự cố hỏa hoạn. Qua đó việc bảo đảm an toàn tính mạng, bảo toàn tài sản cao khi sự cố xảy ra.

Nhân viên chuyên nghiệp

Đơn vị với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành cửa chắc chắn sẽ giúp khách hàng lựa chọn được những sản phẩm tốt nhất. Thi công nhanh chóng và đáp ứng thẩm mỹ cũng như an toàn tính mạng, tài sản cao nhất.

Điều chắc chắn là tùy theo sản phẩm cửa chống cháy khác nhau sẽ đa dạng chi phí khác nhau. Những điểm chung duy nhất bạn có thể hoàn toàn yên tâm là sản phẩm chất lượng với giá thành phải chăng nhất.

Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, đáp ứng chuyên môn cao sẽ giúp khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất. Hãy liên hệ ngay với SaigonDoor để biết thêm thông tin chi tiết và báo giá hấp dẫn nhất nhé!

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ

HỆ THỐNG SIÊU THỊ CỬA & NỘI THẤT SAIGONDOOR

"SaigonDoor.vn là thương hiệu danh tiếng thuộc Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Và Kỹ Thuật WIN, Đơn vị có hơn 10 năm chuyên môn về nghiên cứu, sản xuất, phân phối các loại cửa & nội thất tại thị trường Việt Nam. Cùng với sự phát triển của đất nước, trải qua quá trình nỗ lực xây dựng và trưởng thành, đến nay chúng tôi tự hào là một trong số ít đơn vị có sản phẩm đạt được những Tiêu chuẩn chứng nhận ISO, chứng nhận hợp chuẩn hợp quy theo tiêu chuẩn tại Việt Nam và thương hiệu SaigonDoor đã trở thành một trong những thương hiệu danh tiếng hàng đầu."

Tổng đài tư vấn dịch vụ: 0818.400.400

Matériaux

Outils

Étape 1 -
